

Trao giải cuộc thi “Vẻ đẹp của nước”

09:13 01/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, lan tỏa nét đẹp của ngành cấp nước TP. HCM trong chặng đường gần 150 năm hình thành, xây dựng và phát triển.

Ngày 31/10, Báo Phụ nữ TP. HCM phối hợp Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) tổ chức trao giải cuộc thi viết với chủ đề "Vẻ đẹp của nước".



Ban tổ chức cuộc thi chụp ảnh lưu niệm với các thí sinh đoạt giải

Phát biểu tại lễ trao giải, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP. HCM Lý Việt Trung cho hay các bài viết dự thi đã khắc họa rõ nét tầm quan trọng của nước, không chỉ là nguồn sống mà còn là một phần ký ức tuổi thơ của nhiều người.

Những ngày cắt nước, khi mọi người phải chờ đợi từng giọt nước, đã trở thành những kỷ niệm khó quên. Niềm hạnh phúc khi đón nhận những dòng nước ngọt ngào, mát lành đầu tiên sau những

ngày khô hạn được miêu tả một cách sống động và chân thực.



Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP. HCM Lý Việt Trung phát biểu tại lễ trao giải

Ngoài ra, các bài viết còn tôn vinh những công nhân ngành nước, những người đã không quản ngại khó khăn để mang đến cho cộng đồng những dòng nước sạch. Họ không chỉ là những người lao động mà còn là những người hùng thầm lặng, góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người.

Tại lễ trao giải, Tổng Giám đốc SAWACO Trần Quang Minh cho biết, cuộc thi nhằm tuyên truyền, lan tỏa nét đẹp của ngành cấp nước TP. HCM trong chặng đường gần 150 năm hình thành, xây dựng và phát triển.



Tổng Giám đốc SAWACO Trần Quang Minh phát biểu tại lễ trao giải

Cuộc thi đã trải qua vòng thi sơ khảo và chung khảo. Kết thúc vòng sơ khảo, ban tổ chức chọn ra 43 tác phẩm dự thi để tổ chức chấm chung khảo. Ban giám khảo gồm các kiến trúc sư, nhà báo, nhà văn uy tín đã chấm điểm và chọn ra 12 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Ban tổ chức đã trao giải nhất cho tác phẩm: Những mạch ngầm chảy suốt trăm năm, tác giả: Đoàn Đại Trí.

Trong khuôn khổ lễ trao giải, SAWACO đã giới thiệu 4/8 ca khúc mới về ngành cấp nước TP. HCM, được các nhạc sĩ chuyên nghiệp sáng tác tại Trại sáng tác âm nhạc với chủ đề "SAWACO - Hành trình của niềm tin".

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/trao-giai-cuoc-thi-%E2%80%9Cve-dep-cua-nuoc%E2%80%9D>